

NGUYỄN MINH HỒNG - TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA CHI ĐỘI 6A3

Chi đội 6A3 trường THCS Lê Quý Đôn là một trong những chi đội mạnh và tiêu biểu trong công tác học tập và hoạt động Đoàn Đội của trường. Bên cạnh việc dẫn dắt các em nhiệt tình, tận tâm của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hà, còn là sự cố gắng nỗ lực trong hoạt động và các phong trào của các em. Trong đó, có tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và các hoạt động của lớp của trường, đó là em Nguyễn Minh Hồng.

Minh Hồng, cô bé tổ trưởng nhỏ nhắn, đáng yêu. Ở lớp, Minh Hồng luôn chăm chú nghe giảng, tích cực, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Có gì chưa hiểu, em hỏi cô giáo hoặc các bạn cán sự lớp ngay. Ở nhà, mỗi khi đi học về, Hồng luôn tự giác đọc lại bài học ở trên lớp, lấy thêm nhiều ví dụ minh họa để hiểu hơn và nắm kiến thức thật chắc, làm bài tập của các môn đầy đủ. Không chỉ làm bài tập trên lớp mà bạn còn làm nhưng bài ở trong các sách tham khảo để bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức bổ ích khác, từ cơ bản đến nâng cao.

Trước khi đến lớp, em luôn học bài cũ đầy đủ, ôn tập kiến thức hàng ngày để không bị quên những kiến thức cũ. Chính bởi ý thức học tập tốt mà trong mỗi tiết học trên lớp em luôn rất sôi nổi, hào hứng. Em còn là người khơi dậy sự hào hứng, tinh thần hăng hái thi đua của các bạn học sinh trong lớp. Em luôn đến lớp sớm mỗi ngày để kiểm tra, giúp đỡ, hướng dẫn các bạn những bài Toán, bài tiếng Anh còn chưa hiểu, chưa làm được để các bạn cố gắng vươn lên và tiến bộ hơn trong học tập. Nhờ tinh thần tự giác, chăm chỉ, cần cù, siêng năng, có ý thức trau dồi và rèn luyện, Hồng đã có được kết quả học tập rất tốt trong học kì I năm học 2021 - 2022 vừa qua. Trong lễ sơ kết học kì I, cái tên Minh Hồng là học sinh có thành tích cao trong lớp và trong toàn khối 6 của trường.

Không chỉ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, Minh Hồng còn là một tổ trưởng có nề nếp kỉ luật tốt, luôn gương mẫu chấp hành tốt nội quy, kỉ luật của trường lớp, luôn đi đầu trong mọi hoạt động nề nếp. Đặc biệt, Hồng rất có năng khiếu ở các môn ngoại ngữ. Với bạn bè, em luôn hòa đồng, cởi mở, thân thiện, tạo tiếng cười vui vẻ cho các bạn xung quanh. Chính vì vậy, em luôn được các bạn trong lớp cũng như thầy cô vô cùng yêu mến.

Trong phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em chính là học sinh có số bông hoa điểm tốt nhiều nhất của khối 6. Ngoài ra, Hồng còn tham gia rất nhiều cuộc thi do nhà trường phát động như Tết Trung thu, Nấu ăn cùng mẹ hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ mừng 8/3,...

Nguyễn Minh Hồng thực sự là một tấm gương sáng, điển hình cho tinh thần và ý thức học tập, một người trò giỏi, con ngoan. Chúc cho em luôn đạt được mọi ước mơ của mình, mãi mãi là niềm tự hào, tin yêu của thầy cô, gia đình và bè bạn!

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN- LONG BIÊN- HÀ NỘI